



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีนโยบายในการคัดเลือกเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนด
มาตรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ทุกคน กระทำการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารคู่มือ
แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๒. ให้ช่วยกันติดตามข่าวสาร สอดส่อง ดูแล สดับตราบฟังการแอบอ้างว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ในการสอบคัดเลือก รวมทั้งการแสวงหาหรือเรียกรับประโยชน์จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการ
ดังกล่าวทันที

๓. ให้ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีกัลดเว้น

๔. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ และ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

/ในการนี้...

ในการนี้ หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการคัดเลือกครั้งนี้ได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากพบพฤติกรรมหรือทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างในเรื่องดังกล่าว ให้แจ้งโดยตรงถึงศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ ต่อ ๑๑๒

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากมีการกระทำการทุจริตในการคัดเลือก นอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกแล้ว ยังอาจส่งผลให้ผู้ทุจริตตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการ และจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายอภิชัย ท้ำมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี